

WEEKLY

EPI NEWS

15/12/2566

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โรคไอกรนในเด็ก อาการคล้ายโรคหัดธรรมดา แต่อันตรายถึงตาย



สถานการณ์จากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-26 พ.ย. 2566 พบผู้ป่วย 121 ราย จาก 9 จังหวัด อัตราป่วย 0.18 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 2 ราย (อายุ 18 วัน และอายุ 1 เดือน) อัตราป่วยตายร้อยละ 1.65 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 0-4 ปี 55.4% รองลงมา คือ 10-14 ปี 12.4% และ 15-24 ปี 8.3% ตามลำดับ ภาคที่มีอัตราป่วยสูง คือ ภาคใต้พบผู้ป่วย 110 ราย (90.9%) ภาคกลาง 8 ราย (6.6%) และภาคเหนือ 3 ราย (2.5%) ส่วนภาคตะวันออก เฉียงเหนือยังไม่มีรายงานการพบผู้ป่วย

หากพบผู้ป่วยอาการเข้าได้กับโรคไอกรน โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการและรับการรักษา ซึ่งสามารถรักษาได้ด้วยการกินยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมภายใต้คำแนะนำของแพทย์ ส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิดทุกคนควรได้รับยาปฏิชีวนะ (post-exposure prophylaxis) เพื่อป้องกันการเกิดโรคและควบคุมการระบาด และควรเน้นเรื่องการกินยาให้ครบ การรับวัคซีนเป็นการป้องกันโรคที่ดีที่สุดและเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันในระยะยาว โดยเฉพาะในเด็กและหญิงตั้งครรภ์ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง

สบส.สั่งปิดปรับปรุง 15 วัน คลินิกย่านบางเขน หลังอุบัติเหตุไฟคลอกเน็ตไอดอล "เพายาหน้าทอง" ตั้ง 2 ข้อหาไม่มีผู้ดำเนินการสถานพยาบาล และโฆษณาไม่ได้รับอนุญาต

กรณี "น้องหมวย" เน็ตไอดอลชื่อดัง ถูกไฟคลอกระหว่างเข้ารับบริการ "เพายาหน้าทอง" กับคลินิกแห่งหนึ่ง แต่เกิดอุบัติเหตุแอลกอฮอล์ที่ใช้ในการเผาสมุนไพรไหลโดนบริเวณอื่นของร่างกาย เมื่อมีการจุดไฟเผาสมุนไพรจึงทำให้เกิดไฟคลอกตัวเป็นแผลขนาดใหญ่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางเขน และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง

ขณะนี้แจ้งข้อหาการกระทำผิดในเบื้องต้นตาม พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ต่อคลินิก คือ ประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยมิได้จัดให้มีผู้ดำเนินการสถานพยาบาล ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และข้อหาโฆษณาโดยมิได้ขออนุมัติ ข้อความ เสียง หรือภาพที่ใช้ในการโฆษณาหรือประกาศจากผู้อนุญาต ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และให้ปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท นับแต่วันที่ฝ่าฝืนคำสั่งที่ให้ระงับการโฆษณาหรือประกาศ

ที่มา : <https://www.thaipbs.or.th/news/content/334619>

UNDIAGNOSED PNEUMONIA OUTBREAK-China

รายงานจาก Promed Mail วันที่ 21 พ.ย. 2566 พบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบในเด็กเป็นกลุ่มก้อน ในเมืองปักกิ่ง และมณฑลเหอหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีรายงานการระบาดของโรคติดต่อทางเดินหายใจตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นมา และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศจีน ทำให้หลายประเทศให้ความสนใจต่อข่าวนี้เป็นอย่างมาก



องค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่า การระบาดของโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ พบว่า มีการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยเชื้อก่อโรคทางเดินหายใจที่เคยมีรายงานแล้ว เช่น เชื้อไมโคพลาสมา (*Mycoplasma pneumoniae*) โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคติดเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) และไวรัสอะดีโน โดยพบผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็ก

และข้อมูลจากการสอบสวนโรคไม่พบเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ การที่รัฐบาลจีนได้ประกาศใช้มาตรการควบคุมโรคโควิด 19 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ทำให้คนในประเทศไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคระบบทางเดินหายใจที่เป็นกลุ่มโรคเดิม เมื่อกลับมาเปิดประเทศประกอบกับในขณะนี้ เป็นฤดูหนาว